



WACE-ISO@SUT

Advancing Cooperative & Work-Integrated Education
International Satellite Office at Suranaree University of Technology



THAI ASSOCIATION FOR COOPERATIVE EDUCATION



Co-op NEWSLETTER

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 05/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง
บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงประกาศเกียรติคุณ
ในทำเนียบหอประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 2018 - 2019



ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส (Senior Safety) หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
บริษัท เม็กเทค พรซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลาดนัดแรงงานบัณฑิตมทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561” (SUT Job & Co-op Fair 2018) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล และ คุณปริษา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรมดังกล่าว มีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 112 แห่ง และมีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,281 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สถานประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลตำแหน่งงานว่าง 1,098 อัตรา ให้แก่ผู้สนใจเลือกสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงาน ตามความสนใจ และได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามความต้องการของ สถานประกอบการ

MOU การจัดสหกิจศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ไทย - ลาว



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในโครงการ “การทำข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสถาบันการศึกษา กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ไทย - ลาว” ประกอบด้วย จำปาสัก แกรนด์ โฮเทล และวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียว (HTC-College Ghampasak) ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

การคัดเลือกผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส.



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประชุมโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธาน เพื่อพิจารณาสรุปผลการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า มทส. โดยสำนักวิชาต่าง ๆ ได้มีการเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า เพื่อพิจารณา จำนวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 โดย นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส (Senior Safety) หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ บริษัท เม็กเทค พรินซ์ซัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน ศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณในทำเนียบหอประวัติ วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ประจำปี 2018 - 2019

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด ในโอกาสมาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดรับสมัครงาน เมื่อวันที่จันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคารวิชาการ 1

การศึกษาดูงานของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย อาจารย์ ดร.สุพรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นำโดย ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และคณะ จำนวน 6 ท่าน โดยรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สอบ Pre - Test เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในภาคการศึกษาที่ 3/2560 โดยได้จัดการทดสอบก่อนเรียนในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง B5209 และห้อง B5210 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อประเมินผลก่อนการเรียนว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้อยู่ในระดับใด โดยจะนำมาเพื่อเทียบกับการทดสอบหลังเรียนไปแล้ว 30 ชั่วโมง มีจำนวนนักศึกษาที่สอบทั้งสิ้น 240 คน

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษาและการรับสมัครงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1 ในโอกาสที่สถานประกอบการเดินทางมาประชาสัมพันธ์รับสมัครและสัมภาษณ์พนักงานที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษาของบริษัทในคราวเดียวกันนี้ด้วย

กระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษา



รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยพันธมิตร 2 แห่งในประเทศแคนาดา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความสำเร็จและการพัฒนาใหม่ ๆ ด้านสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสไปเยือน University of Waterloo (UW) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านสหกิจศึกษา โดยร่วมแสดงความยินดีที่มีระบบสหกิจศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศแคนาดา ขณะเดียวกัน UW ก็ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับให้เป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาในประเทศไทย และยังมีโอกาสได้ไปเยือน University of Guelph (UG) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อฉลองความสำเร็จร่วมกันในด้านระบบสหกิจศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารจาก UW และ UG อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

สหกิจศึกษาในมุมมองของอาจารย์

“สหกิจศึกษาในมุมมองของอาจารย์ สามารถช่วยพัฒนานักศึกษาได้อย่างไร” สหกิจศึกษา ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาด้านความรู้จากประสบการณ์จริง มีความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่เรียนมา สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและนำประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาพัฒนาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น มองเห็นภาพในการประกอบอาชีพชัดเจนขึ้น และในการทำโครงการพิเศษยังช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การแปลผลการจัดการงานอย่างเป็นระบบ และการนำเสนอประเด็นความรู้ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขหรือพัฒนากระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ดังนั้นสหกิจศึกษาจึงเป็นการพัฒนานักศึกษาในทุกมิติที่ทำให้ นักศึกษาพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด และทำให้นักศึกษากลายเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา



อาจารย์ ดร.วีณา ร่องจะโปะ
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง UVic-WD/SUT



รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไป University of Victoria (UVic) ประเทศแคนาดา เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง UVic-WD/SUT พร้อมเยี่ยมชมแคมปัส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ UVic นำโดย Ms. Carmen Charette, Vice President for External Relations ให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา โดยเน้นทางด้าน Enterprise cooperative education (E co-op) กับ Director of Professional Programs จากนั้นเข้าหารือแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้าน Entrepreneurship กับ Ms. Tyler West และคณะ จาก Coast Capital Innovation Center เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 4 จากประเทศไทยที่มีความร่วมมือกับ UVic การเดินทางในครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยเน้นการพัฒนาทางด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน รวมถึงด้านอื่น ๆ ให้เข้มแข็ง ถือเป็นการพัฒนาความเป็นสากลของ มทส. ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2561

3 พ.ค. 61	- กิจกรรมอบรม “เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์”	21 พ.ค. 61	- รับสมัครงาน โดย บริษัท ไทยตาบูซิ อีเล็กทริก จำกัด
3 พ.ค. 61	- กิจกรรมอบรม “อาชีพอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ”	24 พ.ค. 61	- กิจกรรมอบรม “การจัดการบริหารเวลา และการวางแผน”
3, 10, 24 พ.ค. 61	- กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ Microsoft office ครั้งที่ 1-3”	24 พ.ค. 61	- กิจกรรม TOA CAMPUS ROADSHOW 2018 และรับสมัครงาน โดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 พ.ค. 61	- ประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	24 - 25 พ.ค. 61	- สัมภาษณ์งาน โดย กลุ่มบริษัท มิเนแบ (ประเทศไทย) จำกัด
10, 24 พ.ค. 61	- กิจกรรมอบรม “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ครั้งที่ 1, 2”	25 พ.ค. 61	- กิจกรรม “มัชฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 3”
10 พ.ค. 61	- การจัดการความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ครั้งที่ 1	25 พ.ค. 61	- รับสมัคร และสัมภาษณ์งาน โดย บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
17-18 พ.ค. 61	- จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3 ณ มรภ.บุรีรัมย์	31 พ.ค. 61	- กิจกรรมอบรม “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3053 อีเมล : coop@sut.ac.th